



ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๔๗/๒๘

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๓๓๙๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๙๙๒

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณตลอดจน แนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) รวมทั้งการให้ข้อมูลจากสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว พบว่ามีความจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดให้การเร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคตามนโยบายข้อที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอ การบริหาร และการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. เร่งรัดกระบวนการพิจารณาโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามกำกับ ดูแลการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด

/๓. กำชับให้...

๓. กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๕๖